
รายงานผลการด าเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย   
------------------------------------------------------------------------------  

  
๑.  ระเบียบวาระที่ ๕.๕   

การขอใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ 
ที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ส าหรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุน 
โรงเรียนสาธิต และมหาวิทยาลัย 

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓   
เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓   
 

ผู้รับผิดชอบ   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย   รองอธิการบด ี

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ส าหรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุน โรงเรียนสาธิตและมหาวิทยาลัย  
ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  โดยมีข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน 
๑.  ควรมุ่งเน้นความเป็นเลิศของผู้เรียน  ให้ความส าคัญ 
เรื่องการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้มากขึ้น  

 

มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการ ดังนี้  
๑. ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด ๖ 
ระบบปฏิบัติการ ต้องมีการออกแบบระบบการ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักศึกษาที่เป็นเลิศ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

 ๒.  ควรให้ความส าคัญเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษา และควรเพ่ิม
ตัวชี้วัด เรื่องอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากความใกล้ชิ ด
ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาจะช่วยลดปัญหานักศึกษาออก
กลางคันได้        

                                   

๒. มีการระบตุัวชี้วัด ในหมวด ๗ ผลลัพธ์  
ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์การใช้เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)   

๒.  ระเบียบวาระที่ ๔.๑  รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓   
เมื่อวันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   

ผู้รับผิดชอบ   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย   รองอธิการบด ี

มติที่ประชุม  รับทราบ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ 
ทีเ่ป็นเลิศ (EdPEx) ระดับมหาวทิยาลัย  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ โดยมีข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน 
ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานคุณภาพในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมเป็นที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน        
                                   

                                   

๑. มหาวิทยาลัยเรียนเชิญ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
เชิญโชค  ศรขวัญ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ 
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเป็นที่ปรึกษาในการ
ด าเนินงาน 
 



๒ 
 

 
 

 ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน 
   ๒. มหาวิทยาลัยจัดซื้อระบบ SMART- EX  

มาเพ่ือเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ ประเมิน
คุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพการด าเนินการตาม
เกณฑ์ EdPEx    

๓. ระเบียบวาระที่ ๕.๔  รายงานผลการด าเนนิงานตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓   
เมื่อวันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   
 

ผู้รับผิดชอบ   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย   รองอธิการบด ี
มติที่ประชุม  เห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี   
โดยมีข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน 
๑. การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยควรแสดงจ านวนงบประมาณ
ของแต่ละโครงการให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  

 

๑. มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะไปด าเนินการ 
ในการจัดท ารายงานครั้งต่อ ๆ ไปแล้ว 
 

๒. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาเรื่องการด าเนินงานให้เกิด 
ผล ลั พ ธ์  ( Outcome)  ที่ ส า ม า ร ถ ร า ย ง า น ได้ แ ล ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ควรเป็นผู้น าร่องเรื่องการรายงาน ทั้งผลผลิต (Output) 
และผลลัพธ์ (Outcome) ได้อย่างชัดเจน 

๒. มีการมอบหมายกองนโยบายและแผน
ด าเนินการ และน ารายการในครั้งต่อ ๆ ไป 
 

๓. มหาวิทยาลัยควรช่วยชุมชนในเรื่องกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้มากยิ่งขึ้น      

๓. มหาวิทยาลัยมอบให้คณะกรรมการงาน 
OTOP ปรับปรุงกลยุทธ์การด าเนินงานแล้ว 

๔. ระเบียบวาระที่ ๓.๑  การขออนุมัติงบประมาณจากเงิน
รายได้สะสมของมหาวิทยาลัย ด าเนินการก่อสร้างและ
ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการจัดท าธุรกิจสมัยใหม่ 
(Modern Trade) ปรับปรุงลานจอดรถ และอาคาร
ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔   
เมื่อวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๖๔   
 

ผู้รับผิดชอบ   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย   รองอธิการบด ี
มติที่ประชุม  สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติงบประมาณจากเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัย
เพ่ิมเติม  จ านวน  ๒๘,๗๐๖,๓๙๑.๑๙ บาท (ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนหกพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสิบเก้าสตางค์)  
เพ่ือด าเนินการในสว่นของงบประมาณ ที่ถูกพับไปในการด าเนินการก่อสร้างและปรบัปรุงอาคารปฏิบัติการจดัการ
ธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Trade)  ปรับปรุงลานจอดรถ และอาคารปฏิบัติการพัฒนาผลติภัณฑ์ชุมชน  โดยมีเงื่อนไข  
หากมหาวิทยาลัยได้รับการอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณแผ่นดิน จากรายการปรับปรงุอาคาร 



๓ 
 

 
 

เรียนรวม อเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑๐,๒๕๒,๖๗๘ บาท (สิบลา้นสองแสน
ห้าหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสบิแปดบาทถ้วน) จากส านักงบประมาณ ให้มหาวิทยาลัยใช้งบประมาณจากเงินรายได้
สะสมของมหาวิทยาลัยในการดังกล่าว  จ านวน  ๒๘,๔๕๓,๗๑๓.๑๙  บาท  (ยี่สิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพัน     
เจ็ดร้อยสิบสามบาทสิบเก้าสตางค์)    

 ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน 
การน าเสนอเรื่องให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา   
ต้องสรุปเรื่องที่น าเสนอให้ชัดเจนแสดงเหตุผล ความ
จ าเป็น ให้ตรงประเด็น เอกสารประกอบการพิจารณาตรง
ประเด็น  ควรพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง 
ค านึงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน เนื่องจากกระบวนการ
ด าเนินงานมีความเก่ียวข้องกับระเบียบและกฎหมาย 

 

๑.  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าโครงการใช้
งบประมาณบรรจุในระบบของมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว 
๒.  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดระบบการขออนุมัติ
งบประมาณจากเงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัย จะต้องน าเข้าที่ประชุม
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงิน
และงบประมาณพิจารณากลั่นกรอง  
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ทุกครั้ง 

๕. ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ รายงานการเงินประจ าเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔   
วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๖๔   

ผู้รับผิดชอบ   นางนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข   ผู้อ านวยการกองกลางและรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงาน 
                                                    อธิการบดี 
มติที่ประชุม  รับทราบ รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย ประจ าเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓   
โดยมขี้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน 
๑. ควรน าเสนอรายงานการด าเนินโครงการ ๑๐ โครงการ          
ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบ (รายการล าดับที่ ๘ จ านวนเงินที่ท า
สัญญา ๙,๔๖๐,๐๐๐ บาท) เนื่องจากเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ 
แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย  

 

๑. ได้ด าเนินการเพ่ิมรายละเอียดทั้ง ๑๐ 
โครงการ ตามข้อเสนอแนะ ในรายงานเดือน
ธันวาคม  ๒๕๖๓  เรียบร้อยแล้ว 
 
 

๒. หน้า ๑๒ – ๑๓ การจัดท ารายงานงบแสดงฐานะ
การเงิน และงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ณ 
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ ควรปรับแก้ไขการจัดท า
รายงาน  ต้องบันทึกข้อมูลเป็นช่วงเวลา  
 

๒. การระบุวันที่ในการจัดท ารายงานงบแสดง
ฐานะการเงิน และงบแสดงผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการบัญชีก าหนดไว้ ดังนี้ 
  - งบแสดงฐานะการเงิน คือ งบที่แสดงฐานะ
ทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง  
  - งบแสดงผลการด าเนินงาน คือ งบที่แสดงผล 
การด าเนินงานของกิจการว่ามีผลก าไร หรือ
ขาดทุนสุทธิเท่าใด ณ วันสิ้นงวดบัญชี 

  



๔ 
 

 
 

 ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน 
  ดังนั้นเพื่อให้รายงานการเงินมีความเป็นสากล จึง

ไม่สามารถระบุเป็นช่วงเวลาได้ แต่กองกลางได้
ระบุช่วงเวลาไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ 
ต่าง ๆ ใน PowerPoint แล้ว 
 

๖. ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (ร่าง) กฎบัตร
อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการบริหาร 
ความเสี่ยง 

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔   
วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๖๔   

ผู้รับผิดชอบ   นางนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข   ผู้อ านวยการกองกลางและรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงาน 
                                                    อธิการบดี 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และกฎบัตรอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการบริหาร
ความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยให้พิจารณาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน 
๑.  ควรเพ่ิมปัจจัยเสี่ยงด้านที่ ๕ ความเสี่ยงที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติ เช่น ปัจจุบันมีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID –19)   

๑. ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 
 

๒.  ความเสี่ยงเรื่องจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับ  
ควรเพิ่มผู้รับผิดชอบ  เป็นคณะและส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

๒. ความเสี่ยงเรื่องจ านวนนักศึกษา ไม่เป็นไปตาม
แผนการรับ ผู้รับผิดชอบคือ ส านักส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียนร่วมกับคณะ ซึ่งส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนจะเป็นผู้ประสานงาน
และรวบรวมข้อมูลจากคณะ เพ่ือด าเนินการสรุป
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

๓.  ประเด็นเรื่องจ านวนนักศึกษาลดลง มหาวิทยาลัยควร        
ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย ในยุคใหม่ควรสอน
นักศึกษาให้มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มหาวิทยาลัย
ควรมีรายวิชาที่สอนเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลาย ๆ 
แหล่งที่มาแล้วประมวลผลเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ช่วยในการ
ตัดสินใจ (Data Analytics) 
 

๓. มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
ดังนี้ 
    ๓.๑ มีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและการพัฒนา New S Curve จ านวน      
๗ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน  วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรม
ซอฟแวร์  อิเล็กสื่อสารและคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  และการจัดการธุรกิจ
การบิน  
     

  



๕ 
 

 
 

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน 
 ๓.๒ หลักสูตรที่มีรายวิชาการสอนเกี่ยวกับการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่หลักสูตรโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน และหลักสูตรนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ 

 

๔. ข้อเสนอแนะต่อกฎบัตรอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์        
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
    ๔.๑  ให้ตรวจทานการพิมพ์ชื่อมหาวิทยาลัย ต้องมีค าว่า 
จังหวัดปทุมธานี “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี” ซ่ึงเป็นไปตามบัญชี
รายชื่ อสถาบันราชภัฏที่ ก าหนดไว้ ในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    ๔.๒  องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านการบริหารความเสี่ยง  ควรมีการก าหนดต าแหน่งในชุด
คณะกรรมการเพ่ือให้มีความชัดเจน (เป็น ประธานกรรมการ  
กรรมการ  หรือเลขานุการ) 
   ๔.๓  การรายงาน ให้ตรวจทานรายละเอียดข้อมูลบรรทัด
สุดท้าย ข้อความ “กฎบัตรอนุกรรมกรรมสภามหาวิทยาลัย
ด้านการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้” เป็นข้อความที่เกินมาควร
ตัดออก 
   ๔.๔ การทบทวนกฎบัตร บรรทัดแรก คณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยด้านการบริหารความเสี่ยง  ควรปรับแก้ไข
เป็น “คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย” ซึ่งมีค านิยาม 
ไว้แล้ว 
 

๔. ได้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ทั้ง ๔ ข้อ เรียบร้อยแล้ว 
 

๕. ควรตรวจทานการพิมพ์ในเชิงธุรการ ของแผนบริหาร   
ความเสี่ยง และกฎบัตรอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านการ
บริหารความเสี่ยงอีกครั้ง                                

๕. ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 
 

 

 
  


